



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย  
นโยบายและแผน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จำนวน ๑ อัตรา กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๕ - ๒๓  
มีนาคม ๒๕๖๑ และได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ ได้ดำเนินการประมวลผลคะแนนของผู้เข้า  
รับการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐๖ (๑๒) ของประกาศ  
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก  
สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ  
คัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคะแนนสอบได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ในแต่ละภาค ดังนี้

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

ได้ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล / สังกัด	สมรรถนะหลัก ทางการบริหาร (๑๕๐ คะแนน)	คุณสมบัติบุคคล (๕๐ คะแนน)	คะแนนรวม (๒๐๐ คะแนน)	คิดเป็นร้อยละ
๑	๐๐๒	นายปกาสิต มณีลังกา ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	๑๒๘.๖๒	๔๑.๘๐	๑๗๐.๔๒	๘๕.๒๑
๒	๐๐๑	นางสาวรวิญญ์ กิตติศักดิ์กำจร ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เทศบาลตำบลเชียงคำ	๑๑๙.๖๘	๔๑.๕๐	๑๖๑.๑๘	๘๐.๕๙

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบาย และแผน(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ครั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ ได้แล้ว หรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โดยจะพิจารณาให้ยกเลิกการแต่งตั้งในกรณีที่ได้แต่งตั้งไปแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายเทอดเกียรติ สุกใส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย